

ส่งผลสอบร่องทุจริต สกสค.ให้ "จุนิทร์"

นำเสนอเมื่อ : 24 มิ.ย. 2552



ชินภัทร ภูมิรัตน

ในส่วนของการประกันชีวิต อัตราเบี้ยประกันชีวิตว่าขณะนี้ถูกที่สุดหรือยัง และจะสามารถเปิดให้บริษัทอื่นเข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นทางเลือกตามข้อห่วงใยได้หรือไม่ ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ ตนจะหารือกับ ธ.ออมสินเกี่ยวกับโครงการเงินกู้สวัสดิการมาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) โครงการ 5 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ในส่วนของการประกันชีวิต คือเรื่องของอัตราเบี้ยประกันชีวิตว่าขณะนี้ถูกที่สุดหรือยัง และจะสามารถเปิดให้บริษัทอื่นเข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นทางเลือกตามข้อห่วงใยของนายจุนิทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ ได้หรือไม่ ส่วนกรณีที่ระบุในเอกสารเงินกู้ ช.พ.ค.โครงการ 5 ให้สมาชิก ช.พ.ค.ต้องกรอกจำนวนเงินค่าเช่าวัตถุมงคลนั้น ตนได้สั่งให้ระงับไปแล้ว เพราะเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

ด้านนายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี รอง ผอ.ธ.ออมสิน อาวุโส เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิต ช.พ.ค. โครงการ 5 แตกต่างจากเบี้ยประกันชีวิตในโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ธ.ออมสินดำเนินการ อยู่ เพราะวงเงินคุ้มครองชีวิตในโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูจะลดลงตามวงเงินสินเชื่อที่เหลือ ขณะที่ของโครงการ ช.พ.ค.วงเงินคุ้มครองจะคงที่ตลอด อีกทั้งไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อน และยังคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี

อีกด้านที่รัฐสภา นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ กรรมการธิการการศึกษา

สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
สภาผู้แทนราษฎร กรณีโครงการเงินกู ช.พ.ค. ของ สกสค. และ ธ.ออมสิน ทั้งนี้
นายวิลาศกล่าววา

นายสมเกียรติได้ยื่นหนังสือเพื่อเสนอญัตติบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมของ
กมธ.การป้องกันและปราบปรามฯและใช้อำนาจออกคำสั่งเรียกเอกสารและเรียกบุคคลมาแ
กลงขอเท็จจริง ซึ่งตนจะเรียกคณะกรรมการ สกสค. ช.พ.ค.

ธ.ออมสินและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมาชี้
แจงต่อไป ส่วนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสกสค.ที่พิจารณาใน

กมธ.การป้องกันและปราบปรามฯมี 17 เรื่อง พิจารณาเสร็จแล้ว 5 เรื่อง

มีหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจนว่า เป็นการดำเนินการที่ผิดอย่างเช่น

โครงการขายปួយขององค์การคางของ สกสค.มีหลักฐานชัดเจนว่าออกไปเสร็จรับเงินเดือน
ใส่รายชื่อลูกค้าปลอม ทั้งนี้ ตนจะทยอยนำเสนอผลการสอบสวนไปให้ รมว.ศึกษาธิการ
พิจารณาดำเนินการต่อไป